



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
เรื่อง นโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)  
ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงมีนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อธรมจกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งดให้ - งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อไป โดยมีรายละเอียดการงดให้ - งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้

๑. ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ หรือเข้ามามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และจะต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ เรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๒. ห้ามให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้

๓. ห้ามให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ให้ของขวัญกับผู้มารับบริการที่มาติดต่อกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในทุกเทศกาลสำคัญ

๔. ห้ามให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน รับของขวัญจากผู้รับบริการที่มาติดต่อกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในทุกเทศกาลสำคัญ

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือ การอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับและให้ของขวัญในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม

๖. ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้พยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลง นามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี บัตรแสดงความเสีย หรือ การอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับและให้ของขวัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย เพื่อสร้างค่านิยมการงดให้ งดรับของขวัญ และการป้องกันการทุจริต

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาลัง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี